



ทรงพระเจริญ

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

นาวิรัตนราชกัญญา

ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

บัณฑิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณณิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ และผู้แทนจากสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานหนุนเสริมทางด้านวิชาการ โอกาสนี้ องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย



เทพสตรีรังสรรค์

ฉบับที่ 507 ปีที่ 21 วันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ.2565



๙๐ มรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



๙๐ มรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



๙๐ กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมวิศวกรสังคัม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคัม" สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาของทั้ง 6 คณะ ที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะของการเป็นวิศวกรสังคัม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคัมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานนท์ เรืองงาม นักวิชาการศึกษาคำนาถการ และ คุณเจษฎา ภูระหงษ์ นักวิชาการศึกษาคำนาถการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณบัวทิพย์ บุญประเสริฐ นักวิชาการศึกษาคำนาถการ และคุณมลิวรรณ พันธุ์ศักดิ์ นักวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ว่าที่ร้อยตรี สิทธา ฉิมท้วม นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม โอกาสนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการดำเนินงานวิศวกรสังคัมด้วย



พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน 7 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านเขียน การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตลอดจนเพื่อร่วมกันออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาใน 7 ด้าน และเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในด้าน อื่น ๆ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2565 - 19 มกราคม 2568



การประชุมวางแผนทางการดำเนินงานวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณวิรัช ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการผลิตกำลังคนที่มีคุณลักษณะให้เป็นนักพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์วิศวกรสังคม ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของวิศวกรสังคม พร้อมกันนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงานวิศวกรสังคม เพื่อให้คณะทำงานสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้



เสวนาวิชาการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกบิดหิน

จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมหินใต้...เส้นทางสุวรรณภูมิจากอดีต...สู่ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ศูนย์วิจัย ศรีขวัญ นายกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะผู้บริหาร, ผศ.ธนิดา ภูแดง ประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, คณาจารย์, บุคลากร, ส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกบิดหิน จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมหินใต้...เส้นทางสุวรรณภูมิจากอดีต...สู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "สุวรรณภูมิศึกษา" ซึ่งจัดโดย ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับหินโบราณจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมหินใต้ ในภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อสร้างความสำคัญและความตระหนักรู้ให้กับชาวลพบุรีและคนไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนิช เลิศชาญฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ.ดร.วรรณพร เรียงแจ้ง อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ.ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ภูธร ภูมะธน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

